

BCPG จัด M&A ผลิตไฟฟ้าเพิ่ม อัตรายได้ 20%

ทีนหัน - BCPG ชุมติล M&A โรงไฟฟ้าแถบเอเชีย รวมกำลังผลิตราว 150 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนภายในปีนี้ พังขยายฐานไฟฟ้าเพิ่ม ชี้หาก ล่วง → → → **อ่านหน้า 8**



BCPG

(ต่อจากหน้า 1)

ต้นกำลังผลิตไฟกระโดด จากเดิมที่ราว 600 เมกะวัตต์ พร้อมวางแผนในปี 2561 รายได้ทะยาน 20% จากปีก่อน อาานิสงส์เก็บเกี่ยวยอดขายไฟฟ้าพุ่ง

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาระยะยาวกับโครงการโรงไฟฟ้าหลายแห่งในแถบเอเชียเพิ่มเติมทั้งใน ส่วน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม), โรงไฟฟ้าพลังงานลม, โรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเข้าควบคุมกิจการ (M&A) คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดราว 150 เมกะวัตต์ หวังเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น คาดน่าจะให้เห็นความชัดเจนภายในปีนี้หรือไม่เกินไตรมาส 4/2561

● ลุยอภกำลังผลิตไฟเพิ่ม

"เรามีแนวทางขยายกำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศเพิ่มอีก 50 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากทั้งโครงการในส่วนของริเทิลที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในประเทศ และการเข้าลงทุนโครงใหม่ๆ รวมถึงการเข้าประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าของหน่วยงานราชการเพิ่มเติม หรือคิดเป็นกำลังผลิตใหม่ปีนี้อยู่รวม 200 เมกะวัตต์ จากเดิม ณ สิ้นปี 2560 ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดอยู่ที่ราว 600 เมกะวัตต์ ซึ่งทาง BCPG ขยายกำลังไฟฟ้าใหม่ไว้ราว 1 หมื่นล้านบาท ในปี 2561 แหล่งเงินทุนนั้นกระแสเงินสดและเงินกู้เงิน" นายบัณฑิตกล่าว

สำหรับแนวทางการบริหารปีนี้ทาง BCPG ยังมุ่งให้การเป็นต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิถีพลังงานสะอาด โดยการสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรโดยหวังให้องค์กรสามารถเติบโตได้ทั้งการเติบโตจากธุรกิจปัจจุบัน (Organic Growth) ดังเช่นการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

● รับรู้ขายไฟต่อเนื่อง

ขณะที่ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม Gotemba ตั้งอยู่ที่แขวง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น เชื่อว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 1/2561 ทั้งนี้ โครงการนี้ได้ทดลองจ่ายไฟเข้าระบบ

เรียบร้อยแล้ว สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวมอยู่ที่ 4.0 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 20 ปี และมีอัตราารับซื้อไฟแบบ Feed-in-Tariff ที่ 32 เยน-kWh รวมทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในประเทศดังกล่าวต่อเนื่อง

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศนั้น บริษัทคาดว่าโครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตรกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย จะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 2/2561 และสามารถรับรู้รายได้ด้วยอัตราารับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยมีกำลังการผลิตตามสัญญาที่ 8.94 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ทาง BCPG ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัทได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท แชนลิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เพื่อพัฒนาชุมชน Smart Green Energy Community โดยคาดว่าโครงการนำร่อง โครงการแรกจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปี 2561, บริษัทยังได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Power Ledger จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำเทคโนโลยี Blockchain มาเป็นกลไกในการบริหารจัดการซื้อขายไฟผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Peer-to-Peer เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับโครงการชุมชน Smart Green Energy Community โดยโครงการนำร่องนี้จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2561

● ปีกรงบปีนี้รายได้โต 20%

นายบัณฑิต กล่าวเสริมว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโต 15-20% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ราว 3.63 พันล้านบาท เนื่องจากธุรกิจมีการรับรู้กำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าของธุรกิจและอื่นๆ หลังมีแนวทางลงทุนโครงการใหม่ๆ ต่อเนื่องทั้งในส่วนการเข้าลงทุนเองหรือ M&A ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้คาดกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ปีนี้จะขยายตัว 15-20% ด้วย

อนึ่ง ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ออมนัดจ่ายปันผลงวดสิ้นปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หลังปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2.01 พันล้านบาท เติบโตราว 31% จากปี 2559 ผลมาจากการรับรู้รายได้จากการธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยจะการขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล (XD) วันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลช่วง 8 พฤษภาคม 2561